

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới



Học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Thái Bình) trong lễ khai giảng năm học mới.

Theo kế hoạch, từ năm học 2020 - 2021 chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới sẽ được triển khai và áp dụng đầu tiên với lớp 1. Vì vậy, năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, trọng tâm là nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên để có thể bắt nhịp với chương trình mới. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Viết Hiến, Tổng ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật năm học 2018 - 2019?

Đồng chí Nguyễn Viết Hiến: Năm học 2018 - 2019 là năm học tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TW, chuẩn bị các điều kiện để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa, ngành Giáo dục Thái Bình đã đạt được những kết quả quan trọng. Mạng lưới cơ sở trường lớp, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học có bước chuyển cơ bản; các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS quy mô nhỏ thực hiện sáp nhập theo Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh và sau sáp nhập bảo đảm ổn định chất lượng dạy học cũng như các hoạt động giáo dục. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các nhà trường được tăng cường, đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn liền với công tác xây dựng nông thôn mới, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương đồng thời góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục ở các cấp học mầm non, phổ thông có chuyển biến tích cực. Kết quả này được thể hiện trên

hiều phương diện, trong đó tập trung qua kết quả kỳ thi tuyển sinh đầu cấp và thi THPT quốc gia được tổ chức nghiêm túc, khách quan, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của Thái Bình vẫn giữ ổn định và nằm trong top 15 tỉnh cao nhất toàn quốc. Số giải và chất lượng giải các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cao hơn so với năm học 2017 - 2018.

Công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông được ngành Giáo dục coi trọng, không có học sinh vi phạm pháp luật. Công tác tham mưu của ngành Giáo dục với cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều thay đổi, sự phối hợp giữa ngành Giáo dục với các cơ quan liên quan ngày càng hiệu quả hơn. Chủ trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xét thăng hạng đối với giáo viên mầm non, phổ thông, qua đó khích lệ đội ngũ nhà giáo trong ngành.

Phóng viên: Những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục Thái Bình trong năm học 2019 - 2020 là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Viết Hiến: - Một là, ngành Giáo dục tiếp tục chủ động tham mưu quy hoạch mạng lưới trường lớp trong quy hoạch chung của tỉnh gắn liền với việc bảo đảm ổn định chất lượng giáo dục, nhất là với các trường liên cấp sau sáp nhập.

- Hai là, coi trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Trước

mắt, cần tập trung công tác bồi dưỡng giáo viên, nhất là giáo viên lớp 1 và cán bộ quản lý để phục vụ cho chương trình mới lớp 1 năm học 2020 - 2021.

- Ba là, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, quan tâm đến giáo dục mũi nhọn bên cạnh giáo dục đại trà, làm tốt công tác phân luồng giáo dục sau THCS. Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng cho học sinh. Chú trọng cả dạy chữ và dạy người. Tiếp tục tổ chức tốt các kỳ thi bảo đảm khách quan, nghiêm túc, đúng quy định.

- Bốn là, quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng lộ trình.

- Năm là, di truyền phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý đã được hỗ trợ, đầu tư. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục.

- Sáu là, tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng giáo dục. Giải quyết dứt điểm tình trạng một số cơ sở giáo dục thiếu nhà vệ sinh, nhà vệ sinh xuống cấp, những nơi cơ sở vật chất trường học xuống cấp, không thể sửa chữa nhất có thể. Bên cạnh đó, làm tốt công tác truyền thông về giáo dục, tạo sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới

giáo dục, trước hết là đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Phóng viên: Một trong những khó khăn của ngành Giáo dục Thái Bình đã có sự chuẩn bị như thế nào để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đồng chí Nguyễn Viết Hiến: Căn cứ hệ thống môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục của mỗi cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành rà soát đội ngũ giáo viên hiện có ở từng trường để dự kiến số lượng giáo viên còn thiếu, số lượng giáo viên dôi dư theo từng môn học, cấp học làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển dụng, điều chuyển, bố trí, sắp xếp giáo viên hợp lý, không để tình trạng khi bắt đầu triển khai thực hiện thì thiếu giáo viên, nhất là giáo viên dạy những môn học mới. Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu, đề xuất kịp thời việc tuyển bổ sung giáo viên còn thiếu so với định mức được giao để khắc phục khó khăn này.

Phóng viên: Trong thời gian qua, sĩ số học sinh tại các trường nội thành và khu vực thị trấn luôn cao, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Xin đồng chí cho biết để giải quyết vấn đề trên, ngành Giáo dục sẽ có những chỉ đạo như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Viết Hiến: Trước mắt, khi sĩ số học sinh trên lớp tăng cao, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các trường cố gắng tận dụng toàn bộ cơ sở vật chất để chia lớp nhằm giảm xuống mức thấp nhất có thể. Bên cạnh đó, làm tốt việc phân tuyến khu vực tuyển sinh, tuyến truyền để phụ huynh học sinh hiểu, cho con em học đúng tuyến

quy định; làm tốt công tác định hướng phân luồng cho học sinh. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án phát triển cơ sở vật chất trường lớp, trong đó có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất cho các nhà trường. Khuyến khích xây dựng thêm các trường ngoài công lập, tăng cường quỹ đất, đầu tư xây dựng thêm phòng học để giảm sĩ số học sinh/lớp.

Phóng viên: Các khoản thu đầu năm học luôn là vấn đề được nhiều phụ huynh học sinh quan tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo gì để các trường thực hiện đúng quy định?

Đồng chí Nguyễn Viết Hiến: Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các nhà trường thực hiện các khoản thu đúng quy định hiện hành. Tuyệt đối không thu các khoản thu khác ngoài quy định. Sở sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra, nếu có vi phạm sẽ xử lý.

Phóng viên: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sẽ bắt đầu thực hiện từ năm học 2020 - 2021 trên phạm vi toàn quốc. Ngành Giáo dục Thái Bình đã có sự chuẩn bị như thế nào để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đồng chí Nguyễn Viết Hiến: Chương trình giáo dục phổ thông mới, theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bắt đầu từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1. Tuy nhiên, không phải đến năm học 2020 - 2021 mà ngay từ thời điểm này và cả các năm học trước đó Sở đã có những chỉ đạo đến các nhà trường, giáo viên để tích cực chuẩn bị tâm thế cũng như các điều kiện cần thiết cho chương trình mới. Đối với các nhà trường, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm chương trình tổng thể và chương trình các môn học, các hoạt động giáo dục đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Các nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị; có kế hoạch, đề xuất bổ sung đội ngũ, sắp xếp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị dạy học một cách hợp lý để đáp ứng yêu cầu của chương trình mới. Đối với giáo viên, cần chuẩn bị sẵn sàng tâm thế, đặc biệt là tích cực bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, tham gia đầy đủ và có chất lượng các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn do các cấp quản lý tổ chức, chủ động tìm tòi, nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được các yêu cầu của chương trình, sách giáo khoa mới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

ĐẶNG ANH (thực hiện)

Hiệu quả sau cổ phần hóa

5 năm sau khi cổ phần hóa, Công ty Cổ phần In Thái Bình đã tạo ra sự đột phá toàn diện, hiệu quả sản xuất, kinh doanh tăng, trở thành đối tác tin cậy của nhiều khách hàng. Những kết quả đáng mừng đó càng khẳng định cổ phần hóa doanh nghiệp là chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước.



Trên 70% quy trình sản xuất của Công ty Cổ phần In Thái Bình được tự động hóa.

Được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, năm 2014, Công ty Cổ phần In Thái Bình đã tổ chức sắp xếp lại các phòng, ban và đội ngũ nhân sự. Từ bộ máy có 40 người, căn cứ nhiệm vụ sản xuất và năng lực của cán bộ, công nhân, ban lãnh đạo Công ty tinh giản nhân sự xuống còn 22 người; đồng thời, bố trí lại vị trí việc làm theo hướng phát huy đúng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, sở trường của từng người.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới khoa học công nghệ và máy móc tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty tổ chức bồi dưỡng, tập huấn và phối hợp với các cơ sở đào tạo trang bị thêm kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề cho cán bộ, công nhân. Hàng năm, Công ty thường xuyên tổ chức cho cán bộ, công nhân tham quan, học tập, tích lũy kinh nghiệm từ các doanh nghiệp in lớn trong cả nước. Đặc biệt, ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân đoàn kết, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc tạo nên tăng trưởng chắc cho sự phát triển. Ông Nguyễn Anh Tú, công nhân bộ phận in báo chia sẻ: Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty, tôi cũng như các đồng nghiệp được nâng cao trình độ nghiệp vụ, làm chủ được các máy móc hiện đại nên công việc đỡ vất vả hơn và thu nhập cũng tăng hơn so với trước. Hiện nay, mức lương của công nhân bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 30% so với trước khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

Xác định lấy uy tín, chất lượng sản phẩm là khâu đột phá trong sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần In Thái Bình đã tập trung đầu tư hơn 5 tỷ đồng mua sắm hệ thống máy móc và thay đổi công nghệ in mới. Hiện Công ty đang vận hành 5 hệ thống máy in offset 4 màu với công nghệ tiên tiến nhất được nhập khẩu từ Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc bảo đảm chất lượng và thân thiện môi trường, an toàn sức khỏe cho con người. Quy trình tổ chức in được Công ty giám sát chặt chẽ từ khâu sử dụng nguyên liệu, chế bản điện tử đến ra bản kẽm và vận hành máy in nhằm bảo đảm duy trì chất lượng tốt nhất cho các sản phẩm và làm hài lòng khách hàng. Nhờ đó, đến nay, Công ty không chỉ chiếm lĩnh được thị trường trong tỉnh mà còn vươn ra các tỉnh lân cận. Đã có hơn 200 khách hàng ở 18 tỉnh, thành phố phía Bắc thường xuyên hợp đồng in ấn với Công ty. Các sản phẩm in như: báo, tạp chí, sách, hóa đơn, chứng từ, tem nhãn, mã số, mã vạch, vé xe, bao bì, catalog, hướng dẫn sử dụng sản phẩm... của Công ty luôn được khách hàng đánh giá cao.

Ông Nguyễn Văn Thế, cán bộ phụ trách biên tập và in ấn, phát hành Tạp chí Văn nghệ Thái Bình (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh) cho biết: Chúng tôi lựa chọn Công ty Cổ phần In Thái Bình là đối tác in các sản phẩm tạp chí của Hội Văn học Nghệ thuật vì chất lượng màu in ổn định, đẹp, đúng theo yêu cầu. Chất liệu giấy tốt và giá thành cũng hợp lý, có tính cạnh

tranh cao nên chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng khi in tạp chí của mình tại Công ty Cổ phần In Thái Bình nhiều năm qua.

Để đáp lại sự tin tưởng của khách hàng và tiếp tục phát triển mở rộng thị trường, Công ty Cổ phần In Thái Bình không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm in ấn và các dịch vụ gia tăng với cam kết làm hài lòng mọi đối tác, khách hàng. Ông Lê Xuân Ba, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư đổi mới các thiết bị, máy móc và công nghệ hiện đại để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm in ấn. Song song với giữ chân các đối tác, khách hàng truyền thống, Công ty xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, thu hút thêm nhiều đối tác, khách hàng mới.

Ngoài hoạt động trong lĩnh vực in, Công ty Cổ phần In Thái Bình mở rộng sang kinh doanh thiết bị in, nguyên liệu giấy và mực cung cấp cho các cửa hàng, siêu thị và doanh nghiệp góp phần nâng cao doanh thu của doanh nghiệp. Nếu như trước khi cổ phần hóa, doanh thu của Công ty chỉ đạt từ 5 - 6 tỷ đồng/năm thì nay, mức doanh thu luôn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước từ 15 - 20%. Năm 2018, tổng doanh thu của Công ty đã đạt 9 tỷ đồng; năm 2019, đơn vị phấn đấu đạt trên 10 tỷ đồng. Với trên 30 năm hoạt động trong ngành in và 5 năm thực hiện cổ phần hóa, Công ty Cổ phần In Thái Bình đang có sự phát triển vững chắc, khẳng định là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực in tại Thái Bình.

KHẮC DUẤN

Giúp nông dân tiêu thụ nông sản

Về thôn Nguyễn Xá, xã An Hiệp (Quỳnh Phụ) hỏi anh Phạm Công Đạt ai cũng biết bởi anh không chỉ là người làm kinh tế giỏi mà còn giúp nhiều nông dân tiêu thụ nông sản, góp phần tăng thu nhập cho bà con.

Xuất ngũ trở về địa phương, anh Đạt tham gia Hội Nông dân xã An Hiệp và được hội viên tin nhiệm bầu giữ chức chỉ huy trưởng chi hội nông dân của thôn. Khi còn tham gia công tác hội, anh được hội viên, nông dân rất quý mến bởi anh là người chịu khó, dám nghĩ dám làm, không chỉ mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình mà còn giúp đỡ các hội viên khác về kinh nghiệm sản xuất, vốn vay, tìm đầu

ra cho nông sản. Anh Đạt cho biết: Bản thân tôi làm nghề nông, gần bó với đồng ruộng, bao năm chứng kiến cảnh nông sản của bà con "được mùa thì rớt giá", nhiều người bỏ ruộng đi làm công ty nên thấy buồn và tiếc đất quá. Có một chút vốn trong tay và những mối quan hệ với các bạn hàng ở các tỉnh, thành phố, tôi đã vận động nông dân trong xã sản xuất những loại nông sản theo đơn hàng của doanh nghiệp, cơ sở mà tôi làm đầu mối trung gian thu mua.

Để có nông sản đạt chất lượng, anh Đạt trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động bà con bám đất, bám ruộng, sản xuất nông sản theo yêu cầu của doanh nghiệp. Thời gian đầu, anh

gặp nhiều khó khăn do diện tích đất canh tác của nông dân chủ yếu manh mún, nhỏ lẻ trong khi muốn doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm thì phải có những cánh đồng lớn, sản xuất phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... Để giải quyết bài toán này, anh tìm đến các xã An Đông, An Khê (Quỳnh Phụ), Vũ Lạc (thành phố Thái Bình), Vũ Lễ (Kiến Xương) vận động nhân dân tham gia sản xuất, bán sản phẩm cho anh. Bà con giao sản phẩm đến đầu anh trả tiền ngay đến đó nên đã tạo được uy tín và thu hút được nhiều nông dân tham gia. Anh Đạt chia sẻ: Để bảo đảm chất lượng sản phẩm theo đúng đơn hàng, tôi thường xuyên

hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại nông sản như ngô ngọt, dưa bao tử, dưa gang cho nông dân. Ngoài ra, khi tham gia sản xuất, bà con đều phải tuân thủ những quy định về việc sử dụng phân bón, hạn chế dùng thuốc trừ sâu và tuyệt đối không phun thuốc kích thích đối với các loại nông sản.

Từ đầu năm 2019 đến nay, anh Đạt đã thu mua hơn 1.200 tấn dưa gang, dưa bao tử, ngô ngọt cho nông dân của 6 xã trên địa bàn tỉnh. Anh cho biết: Trước đây gia đình tôi có làm trang trại song hiện nay chuyển hẳn sang thu mua nông sản cho nông dân. Tôi cũng đầu tư 2 chiếc xe tải để thu mua nông sản. Dự kiến

từ nay đến cuối năm 2019 gia đình sẽ thu mua gần 800 tấn nông sản nữa, trừ chi phí đầu tư ước tính thu về từ 300 - 400 triệu đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hiệp đánh giá: Anh Phạm Công Đạt không chỉ là người tích cực phát triển kinh tế mà còn giúp đỡ nhiều nông dân tiêu thụ được sản phẩm, tạo phong trào sản xuất cây màu, cây vụ đông ở địa phương, nâng cao thu nhập cho bà con. Anh Đạt cũng là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu của xã An Hiệp nhiều lần được Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen. Thời gian tới, Hội Nông dân xã An Hiệp sẽ phối hợp với cơ sở của anh Đạt cung cấp thông tin, mở rộng diện tích sản xuất, thu mua thêm nông sản cho hội viên nông dân.

Không chỉ thu mua nông sản cho nông dân, hiện anh Đạt còn tạo việc làm ổn định cho hai lao động với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Thời

gian tới, anh sẽ thuê thêm lao động để phân loại, bảo quản nông sản theo yêu cầu của doanh nghiệp đồng thời thuê lại những diện tích ruộng mà người dân bỏ

không canh tác đầu tư sản xuất các loại cây màu, rau cao thu nhập, tạo thêm việc làm cho người lao động.

TIẾN DAT



Mỗi năm anh Phạm Công Đạt thu mua hơn 2.000 tấn nông sản cho hội viên nông dân.